

BÁO CÁO

Kết quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Thực hiện Công văn số 1880/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Trường Đại học Hồng Đức báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Đặc điểm tình hình

Tính đến tháng 9 năm 2018, toàn trường có gần 9.000 người học (chưa tính học viên sau đại học).

2. Công tác chỉ đạo

Đầu mỗi năm học, Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và Ban chỉ đạo an toàn giao thông đối với người học, do đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Công tác HSSV làm Trưởng Ban, đồng chí Trưởng phòng Công tác HSSV làm Phó Trưởng Ban, đồng chí Phó Trưởng phòng Công tác HSSV làm Thư ký và các thành viên là Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Trưởng các phòng/ban/khoa có liên quan.

3. Kết quả triển khai, thực hiện

Sau khi nhận được Công văn số Công văn số 1880/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Trường Đại học Hồng Đức đã triển khai Công văn đến toàn thể cán bộ, nhà giáo và HSSV trước khi nghỉ hè và làm nhiệm vụ thi THPT Quốc gia năm 2018 thông qua Hội nghị Giao ban trường, Giao ban công tác HSSV hằng tháng, sinh hoạt lớp HSSV định kỳ và tuyên truyền trên loa phát thanh nội bộ tại các Khu Nội trú của Trường.

Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các cấp để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; các quy định xử phạt hành

chính đối với người vi phạm ... đến toàn thể HSSV ở ngoại trú bằng các hình thức phát thanh trên loa của phố/thôn, phường/xã và cho HSSV ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về ANTT, ATGT.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo ANTT, ATGT nên trong suốt thời gian nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đến nay, toàn thể cán bộ, nhà giáo và HSSV của Nhà trường đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông./.

Nơi nhận:

- Vụ GDCT&CTHSSV-BGDĐT;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, P. CT HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lê Văn Trường